

สรุปรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕

ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

การไฟฟ้านครหลวง กำหนดโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Unit) โดยปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร (ผบส.) สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน (รผอ.) เพื่อให้ครอบคลุมงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM Enabler ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG : Corporate Governance & Leadership) หมวด ๖ คณะกรรมการ ข้อ ๖.๖ การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้ “รัฐวิสาหกิจกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินการอย่างสอดคล้องตามข้อสังเกต/ความเห็นของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของการไฟฟ้านครหลวง

โดยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Unit) ทำหน้าที่ในฐานะ 2nd Line of Defense เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง รวมถึงจัดทำแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง จัดทำคู่มือการควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเป็นประจำปีรายไตรมาส และประจำปี ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนหน่วยงานในฐานะ 1st Line of Defense ให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ 3rd Line of Defense เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ซึ่งในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Corporate Compliance) ดำเนินการตามภารกิจและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของการไฟฟ้านครหลวง มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ของสำนักงาน-คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมถึงได้นำความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเพื่อพัฒนากรอบการดำเนินงานและกำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องว่าการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงเป็นไปอย่างสอดคล้อง

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายภาครัฐที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง

แผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อนำนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของการไฟฟ้านครหลวง (Compliance Policy) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไปสู่การปฏิบัติตามกรอบการกำกับการปฏิบัติและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำและดำเนินการตามแผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (ก่อนเริ่มปีบัญชี) โดยมีการกำหนดและระบุขั้นตอนการดำเนินงานกรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงเป็นไปอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน นโยบายภาครัฐ รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ ได้เพิ่มการสื่อสารแผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕ ไปยังทุกหน่วยงานภายในองค์กร ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือ อีเมล เว็บไซต์หน่วยงาน MEA Podcast และประสานขอความร่วมมือในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และมีการประเมินประสิทธิภาพของแผนตามหลักการ P-D-C-A เพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานและองค์กร กำหนดขั้นตอนตามแนวปฏิบัติของฝ่ายกฎหมาย พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อทบทวน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจล้าสมัยและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สรุปรายการนำเสนอขอทบทวนให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายนอกและภายในองค์กร พร้อมสรุปรายการกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Law and Regulation Lists) รวมทั้งการแจ้งเตือนหน่วยงานเพื่อทบทวนรายการใบอนุญาต (License Lists) และติดตามการต่ออายุใบอนุญาตที่ครบกำหนดในปี ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยในปี ๒๕๖๕ มุ่งเน้นสื่อสารสร้างความตระหนักเพื่อผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ) และหัวหน้าหน่วยงาน (๕๖ ฝ่าย ๑ สำนัก) มีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบด้วยตนเอง พร้อมประเมิน Compliance Health Check เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของตน ซึ่งผลการตรวจสอบจะช่วยทำให้ทราบว่าสายงานหรือหน่วยงานควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในเบื้องต้นในเรื่องใดบ้าง นอกจากนี้ ยังมีผู้ประเมินอิสระ คือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของแต่ละหน่วยงาน/กิจกรรม/กระบวนการ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และความเห็น/

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ถ้ามี) นำเสนอสายงาน/หน่วยงาน เป็นประจำทุกปี สำหรับรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี จะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Control and Monitor) ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓ การทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติ และแผนการกำกับ-การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ของการไฟฟ้านครหลวง (ก่อนเริ่มปีบัญชี) เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เสนอ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (๑) คณะผู้บริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี-การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (๒) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร-ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ (๓) คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประจำ รายไตรมาส และประจำปี

ขั้นตอนที่ ๕ การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ตามผลการทบทวนกฎ ระเบียบ และผลการทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้กฎ ระเบียบเอื้อต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร

ขั้นตอนที่ ๖ การสื่อสารนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติ และแผนการกำกับการปฏิบัติ-ตามกฎ ระเบียบ รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ปรับปรุงหรือเรื่องใหม่ ให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยความร่วมมือของฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายกฎหมาย และทุกหน่วยงานภายในการไฟฟ้านครหลวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ นั้น ๆ



แผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้านครหลวง

เป้าหมาย : การดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและรัดกุม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

แผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี ๒๕๖๕

๑. การทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ม.ค. - ธ.ค. ๖๔)

๒. การประเมินการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (ก.ค. - ธ.ค. ๖๔)

๓. การทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติ และแผนประจำปี (ก่อนเริ่มปีบัญชี) (ก.ค. - ธ.ค. ๖๔)

๔. รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส และประจำปี (มี.ค. - ธ.ค. ๖๕)

๕. การนำผลการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาทบทวนผลการดำเนินงาน (ม.ค. - ธ.ค. ๖๕)

๖. การสื่อสารนโยบาย กรอบแนวทางการปฏิบัติ และแผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประจำปี (ม.ค. - ธ.ค. ๖๕)

โดยได้นำผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงความเห็น/ข้อเสนอแนะ ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปในกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ นำมาทบทวน การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ พัฒนา การควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นที่ตรวจพบด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ได้แก่ พ.ร.บ. คู่คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้จัดทำและทบทวนแบบการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเอง เพื่อ ผู้บริหารทุกสายงาน (ผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ) จำนวน ๒๔ คน และหัวหน้าทุกหน่วยงาน (๕๖ ฝ่าย ๑ สำนัก) ประเมินตนเอง ซึ่งพบว่า ผู้บริหารทุกสายงาน/หน่วยงาน รับผิดชอบต่อ "นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Policy)" และ "แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Guidance)" ของการไฟฟ้านครหลวง และมีการกำหนด/กำกับการดูแล/สั่งการ เพื่อให้พนักงานในสายงานศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงหรือเป็นเรื่องใหม่และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กร รวมทั้งเมื่อพนักงานในสายงาน/หน่วยงาน มีข้อสงสัยว่าการดำเนินงานที่กำกับการปฏิบัติอาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูงทุกสายงาน/หน่วยงาน จะกำกับให้หยุดการดำเนินงาน และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือไม่

โดยมีการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยตนเองครอบคลุมตามประเด็นนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จำนวน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
๓. การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
๕. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
๖. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๗. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

และในปี ๒๕๖๕ เพิ่มการประเมินรายการ Compliance Health Check จำนวน ๗ เรื่อง เพื่อประเมินความเพียงพอและแนวทางปฏิบัติในการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของแต่ละสายงาน/หน่วยงานในการไฟฟ้านครหลวง โดยนำตัวอย่างข้อมูลจาก “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ คณะกรรมการ เกี่ยวกับการบูรณาการ GRC” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อตรวจสอบตนเองว่ามี/ไม่มี แนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร เพื่อกำหนดแนวทางเพิ่มเติม ได้แก่

๑. มีโครงสร้างในการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
๒. มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
๓. มีการประเมินผลงาน การให้รางวัล การชื่นชมที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
๔. มีการสื่อสาร และการรายงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
๕. มีระบบงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
๖. มีการสื่อสารนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึงมีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
๗. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ทั้งนี้ ผลการประเมินทั้ง ๒ กลุ่ม (ระดับสายงานและหน่วยงาน) มีประเด็นที่ควรดำเนินการเพิ่มเติมใน ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ได้แก่

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของประเด็นนโยบายข้อ ๒ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และข้อ ๔ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า

๒. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ “แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของการไฟฟ้านครหลวง (Compliance Guidance)” ให้กับทุกหน่วยงาน พร้อมเน้นย้ำการดำเนินการตามประเด็นนโยบายข้อ ๒ และข้อ ๔ รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติด้วยตนเองของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปี ๒๕๖๖ การไฟฟ้านครหลวงยังคงมีประเด็นด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานตามกระบวนการปฏิบัติตามงานของการไฟฟ้านครหลวง และได้ปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ “ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและสิ่งแวดล้อม” โดยปัจจุบันประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) มีมติเห็นชอบ ต่อสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. และ (ร่าง) กรอบหลักการกฎหมายลำดับรองตามที่เสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งการออกกฎหมายดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อให้มีมาตรการเรียกเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินปริมาณการปล่อย การกักเก็บ การลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดทำรายงาน ตลอดจนกำหนดกลไก ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากกฎหมายมีผลบังคับใช้ อาจมีความเสี่ยงจะไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นได้ ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงมีการเตรียมความพร้อมโดยจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เชนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Eco-efficiency) ซึ่งมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม